
 

 

 

Q&A : OPP Day Q2-2024 

วนัองัคารท่ี 27 สิงหาคม 2567 

 

1. เหน็เคยมขี่าวว่า ETIX กําลงัพจิารณาตัง้ Data Center แห่งที่ 2 ในไทย ไม่ทราบว่าจะยงัทําภายใต้ 

JV ของ ITEL หรอืเปล่า 

ตอบ โดย Principle แลว้ JV จะเกดิขึน้ เรามคีุยกนัในภาพใหญ่ว่าเราจะขยายกจิการใน Data Center ไป

ดว้ยกนั ซีง่อนัน้ีเราคุยกนัไวต้ัง้แต่ตอนแรกเริม่เดมิท ีปัจจุบนัเองเรามองว่าจะม ีData Center สรา้งขึน้อยู่

ค่อนขา้งเยอะ ITEL เองก ็Position ตวัเองว่าถา้เราทาํแลว้ เราไม่ไปแขง่กบัลูกคา้ของเรา อนัน้ีเรากจ็ะทํา 

ในส่วนของ Data Center แห่งที ่2 ต้องเรยีนว่าอาจจะไม่ไดอ้ยู่ใน Vision ของเราในเวลาน้ี เหตุผลกค็อื

เรามองว่าเราจะทํา Data Center ทีม่อียู่ใหเ้ตม็ แลว้กร็องรบัสิง่ทีม่ ีDemand อยู่จรงิ ซึง่ปัจจุบนัเราลงทุน

ประมาณสบิล้านเหรยีญใน JV ตรงน้ี เราลงทุนไปแล้วก็สร้าง Data Center 1.5 เมกะวตัแล้วเสร็จใน

เดอืนมถิุนายนทีผ่่านมา และเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมาเรากม็ลีูกคา้จองใชท้ี ่ที ่1.5 เมกะวตัเตม็พืน้ทีแ่ลว้ 

ปัจจุบนัก็อยู่ในระหว่างการย้ายเขา้มาอยู่ในพื้นที่ของเรา เพราะฉะนัน้เรา Comfortable กบัการที่สร้าง

แล้วมลีูกค้า มากกว่าการที่จะสร้างไปแล้วไม่มลีูกค้า ซึ่งอนัน้ีเราก็กําลงั Position กนัอยู่ว่าจรงิๆ แล้ว 

ITEL ในอนาคตเราจะ Position ตวัเองในธุรกจิ Data Center อย่างไร เดีย๋วมอีปัเดตเพิม่เตมิกค็งนํามา

เรยีนนกัลงทุนอกีทนีะครบั 

 

2. ลูกทีค่า้งชาํระเกนิ 3 เดอืน จะมวีธิกีารจดัการอย่างไรใหล้ดลง และลูกหน้ีกลุ่มน้ีตัง้สาํรองไปเท่าไรแลว้ 

ตอบ ต้องเรยีนว่ายอดลูกหน้ีค้างเกนิ 3 เดอืน เราแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คอื น้อยกว่า 3 เดอืน 3-6 

เดอืน แลว้กม็ากกว่า 6 เดอืน ในส่วนของตวัทีอ่ยู่ระหว่าง 3-6 เดอืน ต้องเรยีนว่าจะมโีครงการหลกัๆ ที่

เราอยู่ระหว่างการส่งมอบ และตรวจเอกสารกนัอยู่ ยกตวัอย่างเช่น สํานักงบประมาณ ซึ่งส่วนน้ีเองกอ็ยู่

ในรอบการดําเนินการปกต ิเพยีงแต่ว่าวนัทีเ่ราทํางาน กบัวนัทีเ่ราเกบ็เงนิไดอ้าจจะถูก Book ไวใ้น AR 

ลูกคา้ทีเ่กนิ 6 เดอืน จรงิๆ กจ็ะมสี่วนทีท่ํางานไปแลว้ อยู่ระหว่างการรอเบกิเงนิกบัผูว้่าจา้ง บางครัง้เรา

เขา้ไปช่วยงาน หรอืเราเขา้ไปทํางานในการเป็นผู้รบัเหมาร่วม ในขณะที่เราต้องไปเบกิเงนิกบัผู้ว่าจา้ง 

ซึ่งอนัน้ีบางครัง้ผู้ว่าจ้างก็จะมคีวามล่าช้าในการเบิกเงนิ ที่เป็นเอกชนบางราย ซึ่งอนัน้ีก็จะทําให้ยอด



 

 

ลูกหน้ีเกนิกว่า 6 เดอืนเพิม่สูงขึ้น ทัง้น้ีทัง้นัน้เราก็มองว่าในส่วนน้ีเองน่าจะไม่มผีลในเรื่องของการตัง้

สาํรอง 

 

3. ลูกหน้ีทีค่า้งชําระ ทางบรษิทัฯ คดิดอกเบี้ยในการคา้งชําระเกนิกําหนดหรอืไม่ และคดิอตัราดอกเบี้ย

เท่าใด 

ตอบ จรงิๆ ต้องเรยีนว่าในสญัญา ในระเบยีบมกีารเขยีนไว้ จรงิๆ เรามองว่าเวลา Settlement หน่ึงคอื

จ่ายเงนิกย็ากอยู่แลว้ ไปเอาดอกเบี้ยอกีกน่็าจะยากยิง่กว่า เพราะฉะนัน้ตอน Settlement ส่วนใหญ่จะไม่

ค่อยเกดิขึน้ในเรื่องของการชาํระดอกเบีย้ อนัน้ีกเ็จรจาใน Case by case ไป  

 

4. แนวทางการลดหน้ีเงนิกู้เพื่อลด IBD/E มแีนวทางอย่างไร เพราะดอกเบี้ยจ่ายรายไตรมาสสูงขึน้เรื่อย 

ๆ จนงานทีห่ามาไดก้ําไรไม่น่าจะครอบคลุมดอกเบีย้จ่ายได ้

ตอบ เรยีนว่าจรงิๆ แลว้ตวัโครงการต่างๆ ทีเ่ราไดเ้ขา้มา เขาสามารถที่จะเซอรว์สิ Dept ในตวัของเขา

เองได้ เขาก็จะใช้วธิใีนลกัษณะนัน้ การเก็บเงนิล่าช้าก็จะทําให้การเก็บเงนิของโครงการนัน้ๆ ลดตํ่าลง 

แต่กย็งัสามารถที่จะเซอรว์สิตวัเองได ้ดอกเบี้ยทีเ่ราเหน็ในงบการเงนิ อาจจะมดีอกเบี้ยส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัมาตรฐานบญัชดีว้ย เดีย๋วถา้มโีอกาสยงัไง ขออนุญาต Classify เพิม่เตมิ 

 

5. กระแสเงนิสดมเีพยีงพอต่อการจ่ายดอกเบีย้และจ่ายหน้ีเงนิกูห้รอืไม่  

ตอบ อย่างที่เรยีนไปนะครบั เราสามารถที่จะลด Long term dept จากประมาณ 1,800 ล้านลงมาได้

เหลอืประมาณ 800-900 ลา้น เรากย็งัมศีกัยภาพในการจ่ายดอกเบี้ย แลว้กจ่็ายคนืเงนิตน้ได ้

 

6. กระแสเงนิสดจะมเีพยีงพอตอ่การจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ 

ตอบ กระแสเงนิสดมาจากหลายทศิทางอย่างทีเ่รยีนไป ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงนิสดจากกจิการหลกั กระแส

เงนิสดจากการขาย Asset หรอืมกีารขายกจิการแลว้ไดก้ําไรเขา้มา หรอืแมก้ระทัง่การ Spin-off แลว้กม็ี

การ Valuation ทีเ่พิม่ขึน้อะไรต่างๆ เพราะฉะนัน้เราเชื่อว่ากระแสเงนิสดมเีพยีงพอต่อการจ่ายปันผลนะ

ครบั 



 

 

 

7. แผนการใชเ้งนิ ทีไ่ดจ้ากการเอา Blue Solutions เขา้ตลาด จะนําเงนิไปใชห้น้ีเงนิกู้ใช่ไหม  (ไม่อยาก

ใหข้ยายกจิการเพิม่) 

ตอบ จริงๆ ต้องเรียนว่า Blue Solutions เข้าตลาดเป็นเรื่องของ Blue Solutions สิ่งที่ ITEL ได้ก็คือ 

Valuation หรอื Capital gain ทีเ่กดิขึน้นะครบั หาก ITEL จะ Position ตวัเอง จะขาย ขะมกีารปรบัเปลีย่น

สดัส่วนอะไรต่างๆ อนัน้ีขอให้เป็นเรื่องของ Post Market หรอืว่าเป็น Post IPO ซึ่งปัจจุบนัเรายงัไม่มี

นโยบายใดๆ สมมตวิ่าในกรณีทีเ่ราขายกจิการ หรอืเราขาย Asset หรอืเราขายอะไรกแ็ลว้แต่ หากเป็น

กจิการใหม่ๆ ทีเ่ราไปลงทุน แลว้เราได ้Capital gain มา ในมุมของฝ่ายบรหิารเอง แลว้กห็ารอืกบับอรด์ 

เราคงแบ่งเงนิเป็นหลายๆ ส่วน ส่วนแรกอาจจะเป็นส่วนของผูถ้อืหุ้น ส่วนที่สองคอืส่วนที่ Reserve ไว้

สําหรบัการขยายกจิการในอนาคต ส่วนที่สามจะเป็นส่วนของการคนืเงนิกู้ต่างๆ เพราะฉะนัน้เราก็จะมี

ภาพของการบรหิารจดัการในสว่นน้ี ซึง่อนัน้ีกค็ดิว่าเป็น Case by case ไป 

 

8. เดอืน ก.ค. ส.ค. มเีกบ็ลูกหน้ีคา้งชาํระกอ้นใหญ่ไดบ้า้งหรอืไม่ 

ตอบ ในมุมน้ีเองตอ้งเรยีนว่าเรามลีูกหน้ี ยกตวัอย่างเช่น USO1 USO2 ซึ่งเราวางบลิ เราส่งเอกสารไป

ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม เราควรจะเกบ็เงนิไดต้ัง้แต่เดอืนมถิุนายนทีผ่่านมา ปัจจุบนัเรากม็กีารแก้ไขเอกสาร

ต่างๆ อนัน้ีกเ็ป็น Process ปกต ิอย่าลมืว่า USO ในอดตีทีผ่่านมา ทีเ่คยอปัเดตนกัลงทุนไป การคา้งเงนิ

หรอืการเกบ็เงนิล่าชา้มากสุด Maximum คอื 2 ปี ปัจจุบนัเรากอ็ยู่ระหว่างการบรหิารจดัการ ซึง่เราเชื่อว่า

จะไม่ไดแ้ย่ขนาดนัน้ เรากม็กีารบรหิารจดัการ แลว้กค็ยุกบัลูกคา้อยู่เป้นระยะเรื่องของแกไ้ขเอกสารต่างๆ 

ที่เกิดขึ้น แล้วก็การหมดไปของสญัญาและการกลับมาใหม่ของสญัญาก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของ 

Commitment สําคญั เพราะลูกค้ายงัอยากเราให้บรกิารต่อ เพราะฉะนัน้ก็ต้องมกีารเคลยีร์หน้ีก้อนเก่า 

แลว้กม็กีารรบัเงนิกอ้นใหม่นะครบั อกีอนัหน่ึงทีเ่ราดใูนหน้ีคา้งชําระ นกัลงทุนอาจจะเหน็ในเรื่องของการ

ส่งมอบเรื่องของโซลาร์ ส่งมอบโซลาร์ไปเรามีการวางบิล แล้วก็ Credit term ยาวเกือบๆ 1 ปี 

เพราะฉะนัน้ตรงน้ีกจ็ะเขา้มาอยู่ในงบการเงนิของเรา เพราะฉะนัน้ดูตวัเลขแลว้อาจจะต้อง Classify เป็น 

by project กจ็ะเหน็ว่าแตล่ะ Project term จะม ีTerm and Condition ทีแ่ตกต่างกนั  

 

9. ลูกทีค่า้งชาํระเกนิ 3 เดอืน จะมวีธิกีารจดัการอย่างไรใหล้ดลง และลูกหน้ีกลุ่มน้ีตัง้สาํรองไปเท่าไรแลว้ 



 

 

ตอบ ส่วนน้ีจรงิๆ ต้องเรยีนว่าในเรื่องของลูกหน้ีคา้งเกนิ 3 เดอืน อย่างเมื่อกี้ทีผ่มอปัเดตไปนะครบั งาน

สํานักงบประมาณ งานตวัลูกค้าเอกชนที่ยงัไม่ชําระเข้ามา พวกน้ีเองเราก็มกีารหารอืกบัลูกค้า แล้วก็

ดาํเนินการไป จะคลา้ยๆ กบัขอ้ก่อนหน้าน้ีทีถ่ามไป 

 

10. ช่วยอธิบายหน้ีทียงัไม่ได้รับเงินจํานวนมากเกิดจากโครงการอะไร และคิดว่าจะเริ่มได้รบัเงิน

ประมาณช่วงไหนครบั 

ตอบ อย่างทีผ่มอปัเดตไปก่อนหน้าน้ีนะครบั จะมอีย่างเรื่องโซลาร ์เราทาํงานเสรจ็แลว้ เราม ีCredit term 

ทีใ่หไ้วก้บัลูกคา้อยู่ที ่1 ปี เพราะฉะนัน้เราวางบลิไป แลว้ก ็Countdown ในการใหค้รบกําหนดระยะเวลา 

แลว้เรากจ็ะไดร้บัชาํระเงนิในสว่นนัน้ ยกตวัอย่างเช่นทีเ่ราไปทาํกบัค่ายสแีดง เรากท็าํกบับรษิทัอกีบรษิทั

หน่ึงในตลาดเช่นกนั หรอืว่าทีเ่ราไปทํากบัค่ายสเีขยีว เรากไ็ปทาํร่วมกนักบัค่ายธุรกจิพลงังานขนาดใหญ่ 

เป็นต้น เพราฉะนัน้ภาพพวกน้ีก็จะม ีCredit term ที่เขา้มาเกี่ยวขอ้ง ก็จะเหน็ในงบการเงนิในลกัษณะ

ประมาณน้ี รวมไปถงึ USO1 USO2 อย่าง USO1 เองทีเ่ราอยู่ระหว่างการเกบ็เงนิ มยีอดการรอเกบ็เงนิ

อยู่เกอืบๆ ประมาณ 300 ลา้น USO2 ทีเ่ป็นภาคกลาง อยู่ประมาณ 61 ลา้น แลว้ก ็USO2 ทีเ่ป็นภาคใต้

อกีประมาณ 272 ลา้น เพราะฉะนัน้ทุกอนัจะมโีปรเจกตข์องตวัเองกํากบั แลว้กจ็ะมแีนวทางของแต่ละโรง

การนะครบั 

 

11. ผลประกอบการ Q2/67 ทีอ่อกมานัน้เป็นจุดตํ่าสุดแลว้ใช่ไหม จากน้ีต่อไปเราจะฟ้ืนตวัแลว้กลบัไปทํา

จุดสุงสุดได้แน่ๆ ใช่ไหมครบั ผู้บริหารช่วยให้ข้อมูลอนาคตที่จะของ ITEL ที่จะเดินไปกบัโอกาสใน

อนาคตครบั 

ตอบ เรยีนอย่างน้ีครบัว่าจรงิๆ ในการดาํเนินธุรกจิ แบ่งเป็น 2 สว่น แลว้กก็ารอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์เรา

เองกต็้อง Comply กบักฎและมาตรฐานทางบญัช ีอยู่ทีมุ่มมอง ยกตวัอย่างเช่น ในช่วง Quarter 2 เรามี

การใหบ้รกิารจากสทิธิ ์เรามไีฟเบอรอ์ยู ่เราเอาสทิธิข์องไฟเบอรท์ีเ่ราเป็นเจา้ของไปใหบ้รกิาร เราเรยีกว่า 

IRU ในศพัทต์่างประเทศ IRU กค็อืการใหส้ทิธิใ์นการใชส้ายไฟเบอร ์ไม่ว่าจะเป็น 1 เลน 2 เลน เราเรยีก

เป็นภาษาไฟเบอรว์่ากี่คอร์กแ็ลว้แต่ เรามกีารไปให้บรกิารกบัลูกคา้ เพื่อจะใชส้่วนของประเทศไทยเป็น

ทางผ่านไปยงัมาเลเซยี แลว้กร็วมไปยงัเชื่อมกมัพชูา เวยีดนาม ผ่านโครงการทีเ่รยีกว่า Asean Connect 

ซึ่งมูลค่าโครงการทีเ่ราไดเ้บื้องตน้ในเฟสแรก 1.2 ลา้นเหรยีญ สําหรบัลูกคา้รายหน่ึง ส่วนน้ีเองม ีCash 

basis มกีารชําระเขา้มาแล้ว แต่ในเชงิมาตรฐานบญัช ีเน่ืองจากเป็น Asset ที่เรามอียู่ เขาก็ต้องเอาไป 



 

 

Amortize ในเรื่องของ Asset เพราะฉะนัน้ในเชงิของการคาดการณ์หรอืวธิกีาร Book บญัช ีอาจจะไม่ได้

ตรงกบั Cash basis เสยีทเีดยีว ด้วยมาตรฐานต่างๆ ซึ่งอนัน้ีเองเราก็อยู่ระหว่างการหารอืกบั Auditor 

ว่าจะทําอย่างไรให้สามารถ Interpret หรอืว่าให้สามารถชี้ไปในทศิทางเดยีวกนัได้ ซึ่งอนัน้ีเราก็ต้องยดึ

มาตรฐานเป็นหลกัในการเป็นบรษิทัในตลาด เรากเ็ชื่อว่าจรงิๆ ผลประกอบการ หากเอาส่วนน้ีเขา้มาคดิ

ทีเ่รามองเป็น Cash basis แลว้ ในสว่นน้ีเองเรากอ็ยู่ใน Position ทีเ่รายงัดาํเนินการไดด้อียู ่

 

12. โอกาสทีจ่ะไดร้บังานสว่นของ Installation โครงการต่างๆ มอีย่างไรบา้ง งบสว่นต่างออกหรอืยงั 

ตอบ หลายๆ งานมกีารยื่นไปแล้วนะครบั อย่างทีเ่มื่อกี้ผู้บรหารไดอ้ปัเดตไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

ขยาย Wifi ปัจจุบนั Status กค็อืหน่วยงานเราเป็นผูช้นะ แต่มกีารรอ้งเรยีน น ทําไมเขาถงึแพ ้ทําไมเขา

ถงึไม่ชนะ พวกน้ีกต็อ้งมกีารชีแ้จง ทาํตามหลกัทีถู่กตอ้ง ซึง่อนัน้ีการชีแ้จงต่างๆ เมื่อมผีูร้อ้งเรยีนมาแลว้ 

ใชเ้วลา อนัน้ีกจ็ะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ หรอืล่าสุดเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมา เรามกีารยื่นเรื่องของโครงการ Finger 

Scan ต่างๆ เขา้ไป อนัน้ีเองเรากอ็ยู่ระหว่างรอผล ซึ่งเรากเ็ชื่อว่าเมื่อผลต่างๆ ประกาศออกมา กจ็ะเขา้

มาสะทอ้นอยู่ใน Backlog ของเรา 

 

13. การเขา้มาของ Hyper scaler ผูบ้รหิาร จะผลกัดนัตวัเองเขา้ไปมสี่วนร่วมกบัโอกาสครัง้น้ีไดอ้ย่างไร 

ถา้ Hyper scaler มกีารใชพ้ลงังานสเีขยีว ทาง ITEL จะเขา้ไปมบีทบาทไดไ้หม อย่างไรบา้ง 

ตอบ เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครบั ทัง้ 2 เรื่องเลยก็คอื พลงังานสะอาดที่เราพยายามจะผลกัดนัเรื่องของ 

3rd Party Access เพื่อจะสร้างฟาร์มใหญ่ๆ และขายเขา้ 3rd Party Access เพื่อจะระบุไปยงัปลายทาง 

ซึง่อนัน้ีเขาม ีDemand ทีค่่อนขา้งชดัเจน แต่ถา้เราไม่ทาํอย่างนัน้ เราตอ้งไปตดิอยู่บนหลงัคาเขา เพือ่จะ

ขายตรง ถ้าเราไม่ไปผ่าน 3rd Party Access ซึ่งจรงิๆ แลว้ปรมิาณความต้องการไฟฟ้าทีเ่ขาต้องการมนั

มหาศาลมาก หลายร้อยเมกะวตัต์ ซึ่งอนัน้ีเองเราก็ต้องผลกัดนัเรื่องของ 3rd Party Access ให้สําเร็จ 

ปัจจุบนัเรื่องอยู่ทีก่รมธุรกจิพลงังาน หรอืเราเรยีกว่า Regulator แลว้กม็แีนวโน้มหรอืมแีนวทางทีเ่ราคดิ

ว่าหลงัจากไดร้ฐัมนตรทีีเ่ขา้มาดําเนินการในส่วนน้ี หลงัจากในอนาคตทีจ่ะมกีารจดัตัง้ ครม. ขึน้มา เรา

เชื่อว่าเรื่องน้ีก็จะเป็นหน่ึงในวาระทีเ่กี่ยวขอ้งในการผลกัดนั ในเรื่องการเขา้มาของ Hyper scaler เขาก็

จําเป็นที่จะต้องใช้การเชื่อมต่อไปยงัต่างประเทศ หรอืแม้กระทัง่ระหว่าง Data Center ซึ่งเราเองก็มคีุย

กบัหลายๆ เจา้ บางเจา้กเ็ป็นลูกค้าเราอยู่แลว้ เมื่อกี้กลบัไปเรื่อง IRU เหมอืนกนั ส่วนใหญ่แลว้ Hyper 

scaler พวกน้ีเขา้มา จะต้องการสทิธิ ์ไม่อยากจ่ายเงนิเป็นรายเดอืน อยากจะจ่ายเงนิเลย เขามเีงนิ เขา



 

 

อยากจะจ่ายแล้วได้สทิธิเ์ป็น 10 ปีบ้าง 15 ปีบ้าง ซึ่งอนัน้ีก็จะเขา้มามบีทบาทในเรื่องของการขายสทิธิ ์

IRU เหมอืนกนั เดีย๋วยงัไงอนัไหน Disc ไดก้ใ็หอ้ปัเดตนกัลงทุนนะครบั 

 

14. โอกาสการเตบิโตของธุรกจิ GLS 3-5 ปี ตัง้เป้าเตบิโตเท่าไร อย่างไรขอขอบพระคุณผู้บรหิารและ

ทมีงานทุกท่านครบัเสน้ทางอาจสะดุดบา้งขอใหสู้ต้่อไปสรา้ง ITEL ใหก้ลบัมาเตบิโตยิง่ใหญ่ครบั 

ตอบ ต้องเรยีนว่าปีน้ีเราตัง้เป้าตํ่า คอืเราตัง้เป้า 100 แต่ 3-5 ปีเราคดิว่าบรษิทัน้ีสามารถทีจ่ะเป็นบรษิทั

ในระดบั Scale 300-500 ลา้นได ้หรอือาจจะมากกว่านัน้ 3 สิง่ทีเ่ราทําเป็นหลกั สิง่แรกคอืการสลายน่ิว 

ซึง่เป็นสิง่ทีม่ ีDemand แลว้กเ็ราเป็น Expert ดา้นน้ี เป็นคนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมน้ีมาเกอืบ 10 ปี อนัที ่2 

คอื CT Scan ตาม Vision ของผูบ้รหิารทีเ่รามองว่าจําเป็นที่จะต้องมจีํานวนเครื่อง CT กระจายไปมาก

ขึน้ 2 คอืเราเอา AI มาจบัในการบรหิารจดัการ แลว้กต็รวจหรอืวเิคราะห ์เพื่อลดการขาดแคลนของนัก

รงัสวีทิยา และรวมไปถงึแพทย ์ซึง่อนัน้ีกจ็ะเริม่เกีย่วขอ้งกบัไอทมีากขึน้ สว่นที ่3 คอืเรื่องของ Cath Lab 

หรอืโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัใจ อนัน้ีเรากม็องว่าต่อไปในอนาคต ดว้ยอาหารทีเ่ราทาน ดว้ยสภาวะแวดลอ้ม

ทีเ่ราอยู่ จะทําใหม้ปีรมิาณเคสทีเ่พิม่สูงขึน้ และเคสดงักล่าวต่อไปกจ็ะทํา Automation มากขึน้ คอืส่งตวั

คนเขา้เครื่อง เจาะเลอืดอะไรต่างๆ แล้วก็หุ่นยนต์ก็จะเป็นคนทํา ซึ่งอนัน้ีเรามองว่าจะเป็นความไอททีี่

เกี่ยวขอ้ง แลว้กธ็ุรกจิทางด้าน Health Tech แลว้กธ็ุรกจิทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ รฐับาล

เองกผ็ลกัดนัใหเ้ป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกั อย่างทีเ่ราไดย้นิคาํว่า Medical Hub ต่างๆ  

 

15. ขอคาํอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบัวงจรเงนิสดทีก่ลบัมาเป็นบวก 15.97 วนั ทัง้ๆ ทีต่ดิลบมาตลอดสามปี 

ว่าเกดิจากสาเหตุใดบา้ง 

ตอบ อนัน้ีเดีย๋วในรายละเอยีดขอชีแ้จงในหน้าเวบ็นะครบั เพราะว่าตอ้งทมีทาํในสว่นน้ีนะครบั 

 

16. Target gross profit Bt728m รวม GLS หรอืยงั 

ตอบ ตอ้งเรยีนว่าทุกอนัเรามองภาพเป็น Consolidate as a group นะครบั 

 



 

 

17. สอบถามแผนชําระหน้ีที่ถงึกําหนดใน1ปี 428 ล้านบาท บรษิทัวางแผนจะใช้ funding source จาก

สว่นใด 

ตอบ อย่างทีเ่รยีนะครบั เรามกีระแสเงนิสดจากการเกบ็จากลูกคา้ต่างๆ เขา้มา ยกตวัอย่าง USO อย่างที่

ผมพูดไปก่อนหน้าน้ี หรอืแมก้ระทัง่สํานักงบประมาณต่างๆ ส่วนน้ีกจ็ะมกีาร Low Over ในเรื่องของโปร

เจกตต์่างๆ ไดต้ามเป้าหมายทีเ่ราวางไว ้ทมีไฟแนนซก์จ็บัตาดใูนเรื่องน้ีอยู่นะครบั 

 

18. มอง GM ของ GLS ใน 2H ไวท้ีเ่ท่าไร Mixed ของ sales & medical service จะเป็นอย่างไร 

ตอบ ตอ้งเรยีนจรงิๆ ว่าเป้าผมยงัยดึที ่100 ลา้นนะครบั แต่ดว้ยงานต่างๆ ทีเ่ขา้มา เราคดิว่าเราจะทําได้

มากกว่านัน้ Second Half ถ้าไม่มโีครงการอะไรทีเ่ป็นการขาย one time กอ็าจจะเป็น flash เทยีบกบัปี

ที่แล้ว แต่เรากําลังอยู่ระหว่างการ Closing deal ของ CT Scan โรงพยาบาลเอกชน รับสิทธิจ์าก

สํานักงานประกนัสงัคม ซึ่งอนัน้ีเองเราคาดว่าประมาณเดอืน 10 หรอืเดอืน 11 จะเริม่วางเครื่อง แล้วก็

สามารถเริม่ใหบ้รกิารได ้กจ็ะเริม่เหน็ movement ของรายไดใ้นสว่นน้ีเขา้มาเช่นกนั 

 

19. ช่วยอธบิาย USO 3 ว่าจะเริม่เขา้ประมลูเมื่อไรและเรามุ่งหวงัเท่าไร 

ตอบ บอร์ดเองมกีารพจิารณาอนุมตั ิแล้วก็ให้โครงการดําเนินการต่อในเรื่องดงักล่าว อนัน้ีเราก็มองว่า

ภายใน 1-2 เดอืน TOR น่าจะแลว้เสรจ็แลว้กอ็อกมา เพราะฉะนัน้ในช่วงเดอืนกนัยายนหรอืตุลาคม เรา

เชื่อว่าจะมคีวามชดัเจนในสว่นน้ีนะครบั 

 

20. การร่วมลงทุนกบับรษิทัผลติไฟฟ้า บรษิทัคาดว่าจะCOD ไดเ้มื่อไร 

ตอบ ต้องเรยีนว่าอันน้ีคอืเรื่องของ 3rd Party Access ตอนน้ีเหลืออย่างเดียวคอืรอ Regulator มกีาร

ประชุม แลว้กผ็ลกัดนัในเรื่องของหลกัการ 3rd Party Access ขึน้มา ซึง่หากหลกัการน้ีออกมา เราจะเป็น

รายแรกๆ ในประเทศไทย ทีส่ามารถเขา้ร่วมใน MOU 3rd Party Access ได ้

 

 



 

 

21. การอนุมตังิบล่าชา้ไป7เดอืน บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบหรอืไม่ ถ้าใช่  ตอนน้ีงบอนุมตัแิลว้ตอนปลาย

เมษา บรษิทัเกบ็เงนิไดห้รอืยงั 

ตอบ ต้องเรบีนว่างบ 67 จําเป็นต้องใชใ้หท้นักนัยายน กจ็ะมงีบทีไ่ดเ้ขา้ประมูลผูกพนัสญัญาทนังบที่ตก

ไป แล้วก็งบ 68 ก็จะเริม่ทยอยเข้ามานะครบั ได้รบัผลกระทบไหม ได้รบัผลกระทบในความล่าช้า แต่ 

Overall แล้วเราก็ต้องบรหิารจดัการให้เป้าหมายสามารถบรรลุได ้ก็เป็นแนวทางของ ITEL นะครบั ถ้า

ถามว่าวนัน้ีเราจะไปขา้งหน้ายงัไง ทมีผูบ้รหิารทุกคน พนักงานทุกคน รวมไปถงึคนทีเ่กี่ยวขอ้ง Partner 

Supplier ต่างๆ เราก็เชื่อมัน่ และพยายามที่จะทําสิง่ที่เราบรหิารจดัการได้ให้ดีที่สุด เราก็ยงัเชื่อมัน่ใน

เป้าหมาย แลว้กเ็ชื่อมัน่ในความเป็น ITEL ในการทีจ่ะเป็นบรษิทัทีด่ ีเตบิโต ต่อเน่ือง และยัง่ยนื ขอบคุณ

สาํหรบัแรงสนบัสนุน แลว้กน็กัลงทุนทีต่ดิตามนะครบั 

 

 


